

รัฐเปิดเวที 15 ตุลาคม ประชาชนพิจารณา 'น้ำ'

สั่งผู้ว่าฯ แจงประชาชน
"ปลอดภัย" ยันกู้
3.5 แสนล้าน คุ้มค่า
คาดเริ่มก่อสร้างต้น 57



ธงทอง จันทรางศุ

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผัน 8 หน่วยงานรัฐ - สถานศึกษา ลงนามบันทึกความร่วมมือ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ใน 35 จังหวัด เป้าหมาย คาดประชาชนเข้าร่วม 4 หมื่นคน เริ่มเวทีแรก 15 ต.ค. "ปลอดภัย" สั่งผู้ว่าฯ แจงประชาชน ยันเงินกู้คุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม มั่นใจต้นปี 57 เริ่มก่อสร้างโครงการ

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 5 แห่ง รวม 9 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดทำกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท และระบบการแก้ไขปัญหาคอขวดของประเศระหว่างเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของวานนี้ (9 ต.ค.)

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการของรัฐ ในพื้นที่เป้าหมาย 35 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

แบ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ 9 จังหวัด พื้นที่กลางน้ำ 14 จังหวัด และพื้นที่ปลายน้ำ 4 จังหวัด คาดว่าจะมีประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 4 หมื่นคน ใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน

โดยเริ่มต้นเวทีแรก 15 ต.ค. ที่ลำพูน และยันท และสิ้นสุดในเวทีสุดท้าย 6 ต.ค. ที่ จันทบุรี และกรุงเทพฯ

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายแรกที่จะให้เข้าร่วมเวทีคือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชาวบ้านที่จะถูกเวนคืนพื้นที่จากการสร้างฝัลดเวย์หรือเขื่อน โดยจะมีการชี้แจงเงื่อนไขและการจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนเข้าใจ

แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่นกลุ่มนักวิชาการ และเอ็นจีโอมาเข้าร่วมเวทีด้วย ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้นโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดูแลการประชุมให้มีความเรียบร้อย รวมทั้งต้องเฝ้าระวังไม่ให้บุคคลที่สามเข้ามาสร้างความวุ่นวาย

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น โดยรัฐบาลยืนยันว่าฝ่ายการเมืองจะไม่แทรกแซง

"ครม. มอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการนี้เป็นการกู้เงินมาลงทุนซึ่งรัฐบาลมองว่าคุ้มค่า กระทรวงมหาดไทย

มีหน้าที่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวคิดของรัฐบาลว่าโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้การกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทที่มาอย่างไร"

นายปลอดประสพกล่าวว่าสิ่งที่ต้องอธิบาย คือ ไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของน้ำท่วมโดยธรรมชาติ เนื่องจากที่อยู่ในเขตที่ได้รับน้ำฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,300 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งสูงกว่าหลายๆประเทศ โดยมีพื้นที่ขาดน้ำเพียงบางส่วน คือ เขตเงาฝน เช่น เพชรบุรี

ทั้งนี้การกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 ที่ประเมินตัวเลขความเสียหาย 1.4 ล้านล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ตดลบ มีผู้เสียชีวิตกว่า 600 คน

"เป็นเรื่องของความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม ต้องตัดสินใจและเดินทางโดยเร็วที่สุด ซึ่งการเดินทางโครงการนี้ในต่างประเทศทำได้ทันที แต่รัฐบาลไทยมีการรับฟังความคิดเห็นหรือกับประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อให้โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างในต้นปี 2557"

นายปลอดประสพกล่าวว่า การออกแบบโครงการ 3.5 แสนล้านบาท เป็นการเลือกโครงการที่ดีที่สุดจากการจัดทำที่อาร์ จึงมั่นใจว่าเป็นการคิดที่เบ็ดเสร็จและเชื่อว่าไม่มีใครคิดได้ดีกว่านี้อีกแล้ว

ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในอัตราประมาณ 4 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องมีการวางแผนบริหารจัดการทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบ

สำหรับการบริหารน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแบ่งเป็นการบริหารโดยการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อทำหน้าที่ชะลอน้ำฝน โดยรัฐบาลลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งมอบหมายให้กรมอุทยานและกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ต่อมาคือการสร้างเขื่อนเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อสร้างพื้นที่เก็บน้ำเพิ่มขึ้น คาดว่าเขื่อนในพื้นที่ต้นน้ำจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 2 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร